

BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

VÙNG 1 HẢI QUÂN CHÚ TRỌNG XÂY DỰNG “THỂ TRẬN LÒNG DÂN” GẮN VỚI THỂ TRẬN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN TRÊN BIỂN

Chuẩn đô đốc NGUYỄN VIỆT KHÁNH
Tur lệnh Vùng

Quán triệt, thực hiện quan điểm của Đảng về xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thể trận lòng dân”, củng cố vững chắc thể trận quốc phòng toàn dân và thể trận an ninh nhân dân, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã và đang tiến hành đồng bộ các giải pháp trong triển khai thực hiện quan điểm này, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

VÙNG 1 Hải quân là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên vùng biển, đảo đảm nhiệm; sẵn sàng tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và thực hiện nhiệm vụ đột xuất. Nhận thức rõ trọng trách được giao, những năm qua, cùng với tập trung xây dựng đơn vị “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương và lực lượng liên quan tiến hành hiệu quả nhiều giải pháp xây dựng “thể trận lòng dân” vững chắc gắn với xây dựng thể trận quốc phòng toàn dân trên biển. Bám sát nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên và đặc điểm, nhiệm vụ, Vùng đã xây dựng, triển khai hiệu quả Kế hoạch phối hợp hoạt động thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”¹. Trong đó, kết hợp chặt chẽ giữa trực tiếp tổ chức thông tin với phát tờ rơi, nhằm tăng cường tần suất, hiệu quả trong tuyên truyền về biển, đảo; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng cờ Tổ quốc, phao, áo cứu sinh cho ngư dân. Đối với các hộ

ngư dân gặp khó khăn, Vùng tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà, sổ tiết kiệm nhân các dịp lễ, Tết². Qua đó, góp phần vun đắp tình cảm, niềm tin của nhân dân trên địa bàn với Đảng, Nhà nước, chế độ, Quân đội và cấp ủy, chính quyền địa phương. Đặc biệt, đã làm cho tình cảm giữa cán bộ, chiến sĩ của Vùng với bà con ngư dân ngày thêm gắn bó bền chặt, chia ngọt, sẻ bùi, giúp đỡ, tạo điều kiện cùng hoàn thành nhiệm vụ và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng “thể trận lòng dân” vững chắc gắn với thể trận quốc phòng toàn dân trên biển.

Những năm tới, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo được giao nói riêng đặt ra cho Vùng những yêu cầu mới cao hơn, nặng nề hơn. Trong khi đó, lực lượng của Vùng còn mỏng, địa bàn bảo vệ rộng, tình hình các vùng biển tiềm ẩn

1 - Kế hoạch thực hiện Chương trình gồm 04 nội dung: công tác tuyên truyền cho ngư dân; tổ chức các hoạt động hỗ trợ ngư dân; bảo vệ ngư dân hoạt động trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc; phát huy vai trò của ngư dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

2 - Từ năm 2019 đến nay, đã tổ chức thông tin, tuyên truyền biển, đảo cho trên 2 500 ngư dân; phát trên 3 500 tờ rơi; tặng sổ tiết kiệm, quà trị giá gần 200 triệu đồng, v.v.

nguy cơ gây mất ổn định, v.v. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân chủ trương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trên biển ngày càng vững chắc; trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về chủ trương, nhiệm vụ quan trọng này. Nội dung tuyên truyền, giáo dục đi sâu làm rõ tầm quan trọng của xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với nền quốc phòng toàn dân vững chắc trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo; vị trí, vai trò, phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Vùng trong thực hiện chủ trương đó, cũng như những khó khăn, thách thức, tinh thần phức tạp, nhạy cảm của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay; bản chất, âm mưu, thủ đoạn của nước ngoài khi xâm phạm, lấn chiếm, đánh chiếm biển, đảo và mưu đồ của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề biển, đảo để gây chia rẽ, chống phá cách mạng nước ta, v.v. Bên cạnh đó, tích cực cập nhật nội dung, đảm bảo thông tin tuyên truyền, giáo dục mang tính thời sự, khoa học, chính xác, phù hợp với đối tượng tiếp nhận và đối tượng đấu tranh; bổ sung cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt Nam; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Để đạt hiệu quả cao, các cơ quan, đơn vị chú trọng đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục theo hướng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, phù hợp với đối tượng, nhiệm vụ, địa bàn. Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm, tư tưởng, hành động sai trái, lệch lạc về chủ trương xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với nền quốc phòng toàn dân vững chắc trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, ngăn ngừa chiến tranh. Phát huy vai trò của các địa phương

trong tham gia tuyên truyền, giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đơn vị.

Hai là, chủ động phối hợp, tham gia xây dựng hệ thống chính trị địa phương cơ sở vững mạnh toàn diện. Đây là giải pháp rất quan trọng, vì cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội là chủ thể trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tuyên truyền, vận động và tham gia các hoạt động xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo ở các địa phương. Thực hiện nội dung này, Vùng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng chương trình phối hợp hành động với các ban, ngành của các tỉnh, thành phố triển khai các mặt công tác; trong đó, coi trọng xây dựng hệ thống chính trị, nhất là tổ chức đảng, chính quyền cơ sở có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao. Đồng thời, chủ động tổ chức, triển khai các tổ, đội công tác tích cực tham gia xây dựng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn đóng quân vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực phối hợp, tham gia với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân dân địa phương thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở, bảo đảm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và chính sách hậu phương quân đội, chính sách dân tộc, tôn giáo, v.v.

Cùng với đó, Vùng tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng triển khai hiệu quả Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, chương trình phối hợp thông tin biển đảo và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” trong những năm tiếp theo... tạo sự đồng thuận và sự ủng hộ của nhân dân trong mọi quyết sách của chính quyền. Các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các chương trình tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về biển, đảo và

pháp luật cho đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là đội ngũ tuyên truyền viên các địa phương. Tăng cường phối hợp, trao đổi, kiểm tra, sơ kết, rút kinh nghiệm, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp sau mỗi hoạt động; tích cực vận động và hướng dẫn nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, nhất là tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo, v.v. Qua đó, củng cố, tăng cường niềm tin, sự đồng thuận, huy động nguồn lực, sức mạnh tổng hợp để bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Ba là, nâng cao hiệu quả tham gia phát triển kinh tế - xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ven biển, trên các đảo thuộc phạm vi quản lý của Vùng. Đây là nội dung quan trọng, tạo động lực, cơ sở vững chắc để xây dựng “thế trận lòng dân”, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trên biển ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới. Vì vậy, căn cứ vào điều kiện thực tiễn của từng địa bàn, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp, tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là ở bãi ngang ven biển và trên đảo; tập trung vào những nơi đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn; sẵn sàng tham gia bảo đảm hậu cần, kỹ thuật nghề cá cho ngư dân, tiến hành các hoạt động tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Làm tốt công tác dân vận, củng cố mối quan hệ máu thịt quân - dân; tham gia có hiệu quả vào các chương trình, dự án kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nuôi trồng thủy sản; tham gia xây dựng môi trường văn hóa, bài trừ các tệ nạn xã hội, chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Tăng cường tổ chức cho các cơ quan, đơn vị và địa phương đi thăm, tìm hiểu

thực tế, động viên quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, nhất là quân, dân trên các đảo Đông Bắc và các đảo tiền tiêu, góp phần chia sẻ, cổ vũ, động viên, tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn vững vàng ý chí, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bốn là, tích cực, chủ động nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tốt thế trận hải quân trên địa bàn trong thế trận phòng thủ chung của khu vực. Trước hết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, chương trình, hình thức tổ chức và phương pháp huấn luyện, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống đột xuất, không để bị động, bất ngờ. Thường xuyên rà soát điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới hệ thống văn kiện, kế hoạch, phương án tác chiến cả ngắn hạn, dài hạn và tổ chức luyện tập, diễn tập thuần thực; sẵn sàng tổ chức diễn tập trong điều kiện thời gian ngắn hoặc không có thời gian chuẩn bị; thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng xử lý thắng lợi các tình huống, nhiệm vụ. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, tổ chức cho các lực lượng thực hành thuần thực các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tập trung vào các đơn vị tàu mặt nước, tên lửa bờ và hải quân đánh bộ.

Cùng với đó, Vùng tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng liên quan, nhất là Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Bộ đội Biên phòng tuần tra, tuần tiễu, trinh sát nắm chắc tình hình trên không, trên biển, kịp thời tiếp cận, tuyên truyền, xua đuổi tàu nước ngoài xâm phạm, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo được phân công. Phối hợp với lực lượng Hải quân các nước có liên quan, thực hiện nghiêm kế hoạch tuần tra chung trên biển, giữ vững môi trường hòa bình, phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. ❖